

# NHỮNG NẾO ĐƯỜNG THỰC TẬP

SV ĐI THỰC TẬP BÂY GIỜ KHÔNG MẤY NGƯỜI LO PHẢI LÀM NHỮNG CÔNG VIỆC NHƯ PHA TRÁ, RÓT NƯỚC HAY LAU SÀN. NHỮNG CHUYỆN ẤY NAY ĐANG LUI DẦN VỀ THỜI XA VẮNG NHUNG ĐIỀU QUAN TRỌNG LÀ THÁI ĐỘ THỰC TẬP CỦA BẠN. TRONG KHI MỘT SỐ NGƯỜI CHỈ LO CỐ GẮNG HOÀN THÀNH CHỈ TIÊU DO KHOA ĐỀ RA THÌ CŨNG CÓ KHÔNG ÍT NHỮNG SINH VIÊN LẠI COI KỶ THỰC TẬP LÀ MỘT CƠ HỘI ĐỂ KHÁM PHÁ BẢN THÂN VÀ TÍCH LŨY KINH NGHIỆM CHO CÔNG VIỆC SAU NÀY...

## THỰC TẬP ƠI QUA NHANH LÊN!

Theo học ngành maketing của Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, Quang Minh (sinh viên năm cuối) không tìm cho mình một chỗ thực tập trên Hà Nội mà trở về Hải Phòng với lý do “ở đó có người quen, mình muốn tạo mối quan hệ để xin việc sau này!”. Các bạn trong lớp ai cũng xôn xao liên hệ tìm nơi thực tập ở Hà Nội, duy chỉ có Minh xin về quê, với dự định mai này “tung hoành” trên mảnh đất quê hương và “gần người yêu cho đỡ nhớ”.

Minh xin được thực tập ở Sở Công thương Hải Phòng nhưng chuyên ngành cậu được đào tạo hầu như không được phát huy trong quá trình thực tập. Một phần vì bản thân Minh trong quá trình học thiếu năng động, phần khác là vì “lên đó cũng chẳng có việc gì làm” nên cả kỳ thực tập kéo dài 4 tháng mà cậu chỉ lên trên cơ quan khoảng 4 - 5 lần. Trong suốt mấy tháng, mong mỏi lớn nhất của Minh là cố gắng xin được đủ tài liệu để hoàn thành bản báo cáo thực tập nhưng đến giờ báo cáo vẫn chưa hoàn thành... Cậu bảo bây giờ mới nhận ra rằng chuyên ngành maketing đang theo học không còn phù hợp với mình nữa. Dự định của Minh sau khi tốt nghiệp là học thêm một chứng chỉ về chứng khoán để sau này có

thêm cơ hội tìm kiếm việc làm.



Tương tự trường hợp của Minh, chỉ còn một thời gian ngắn nữa là kết thúc kỳ thực tập 3 tháng nhưng Hà Vân (sinh viên năm cuối Khoa Kế toán, Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc) vẫn chưa định hình được rằng sau ngày tốt nghiệp sẽ làm gì và làm ở đâu? Vốn là một học sinh có năng khiếu về các môn khoa học xã hội nhưng do con đường thi cử lận đận, lại nghe bạn bè khuyên nên Vân đã quyết định theo học ngành kế toán với niềm hy vọng dễ kiếm việc làm. Ngồi vào giảng đường rồi, càng học cô càng thấy mình không hợp với những con số. Kỳ thực tập vừa qua khiến cô rơi vào trạng thái thất vọng hoàn toàn vì bản thân không làm được việc. Vân bực bực: “Ra trường mình không biết sẽ làm gì nên chưa dám tính đến chuyện đi làm ngay. Cơ hội thì nhiều nếu biết cố gắng và chăm chỉ, nhưng thực sự mình không thích hợp với nghề kế toán...”.

## KIẾM TÌM CƠ HỘI TỪ KỶ THỰC TẬP

Là sinh viên Khoa Văn học, Trường ĐHKHXH&NV, không giống như tâm lý chung của bao bạn sinh viên năm cuối khác, Hồng Hoa rất tự tin về vấn đề việc làm của mình sau tốt nghiệp. Cô đã chủ động tự liên hệ với cơ quan thực tập, lên kế hoạch cho từng tháng, từng tuần và có sự

chuẩn bị rõ ràng cho từng phần nên việc nào cơ quan giao cho Hoa cũng hoàn thành tốt. Hoa khoe: “Mình được các cô chú, anh chị ở đó khen vì chăm chỉ, chịu khó. Kỳ thực tập chỉ hơn 2 tháng nhưng là thời gian mình thấy bổ ích nhất vì bọn mình được tiếp xúc với thực tế công việc. Mình học hỏi được ở họ tinh thần cộng tác, áp lực thời gian, một số kinh nghiệm về viết văn, viết truyện ngắn và xây dựng kịch bản...”. Hoa coi thời gian thực tập là quá trình khám phá bản thân và tìm được những thế mạnh của mình. Hoa đang thử sức với công việc sáng tác truyện ngắn và tiếp tục trau dồi những kỹ năng sáng tác cho mình để chờ đợi những cơ hội trong tương lai...

Vừa gặp tôi, Hoàng Liễu (sinh viên năm cuối Khoa Báo chí & Truyền thông, Trường ĐHKHXH&NV) hớn hờ khoe: “Mình vừa được nhận vào làm chính thức tại một công ty truyền thông nơi mình đã thực tập!”. Cũng giống như Liễu, cô bạn cùng lớp là Ngọc Phúc cũng vừa được Báo Thể thao và Văn hoá của Thông tấn xã Việt Nam nhận vào làm chính thức. Trong khi nhiều bạn cùng lớp vẫn ngày ngày miệt mài tìm kiếm đề tài, đi viết cho đủ chỉ tiêu bài, mong có một kết quả thực tập tốt, có được tấm bằng đẹp ra trường để xin việc thì một số sinh viên đã tìm được công việc cho mình ngay trong thời gian thực tập.

May mắn có một phần nhưng phần lớn là sự cố gắng, nỗ lực của sinh viên. Những bạn có việc làm ngay là những sinh viên năng động trong thời gian học và nỗ lực hết mình trong thời gian thực tập. Tất nhiên cơ hội sẽ đến với người biết nắm bắt nó. Thời gian thực tập chỉ chiếm khoảng 1/8 thời gian học tập tại trường nhưng nếu sinh viên biết tận dụng thời gian này thì sẽ tìm kiếm cho mình một việc làm phù hợp.

>> NGUYỄN THỊ ĐOÀ